

## **CHỈ THỊ**

### **VỀ VIỆC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Ngày 12/8/1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định của Chính phủ và để tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau :

1/ Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng, trao đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Nghiêm cấm việc săn bắn trong thành phố và các khu vực đông dân ở thành phố. Nghiêm cấm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để săn bắn chim, thú hoặc đánh cá.

2/ Tất cả vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện có trong cơ quan, tổ chức và hộ gia đình, nếu không thuộc diện được trang bị và không có giấy phép hợp pháp thì phải kê khai, giao nộp ngay cho lực lượng Công an hoặc cơ quan quân sự sở tại. Mọi công dân có nghĩa vụ phát hiện và thông báo kịp thời cho cơ quan công an, quân sự có thẩm quyền về các hành vi vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mọi trường hợp thu nhặt được vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đều phải nộp ngay cho cơ quan công an hoặc quân sự địa phương. Tất cả vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các đơn vị công an, quân sự thu hồi đều phải chuyển giao về cơ quan công an, quân sự cấp thành phố để quản lý, xử lý theo quy định.

3/ Từ nay đến ngày 31/12/1996, các cơ quan chức năng cấp thành phố phải tổ chức tổng kiểm tra và đổi lại giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ sau đây :

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức kiểm tra và cấp giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các đơn vị quân đội nhân dân, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

- Công an thành phố tổ chức kiểm tra và đổi lại giấy phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các đơn vị Công an, Hải quan, Kiểm lâm Quản lý thị

trường ; Các ban bảo vệ chuyên trách trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước ; Các ban bảo vệ dân phố, dân phòng... theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

- Sở Công nghiệp có trách nhiệm chủ trì và kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố để tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ; Sau đó phải kết hợp với Công an thành phố tổ chức đăng ký, quản lý vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Chính phủ, Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ.

- Sở Thể dục thể thao có trách nhiệm chủ trì và kết hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra, đăng ký, quản lý các loại vũ khí thể thao hiện có trong các đơn vị, câu lạc bộ, trường học hoặc trung tâm thể dục thể thao - kể cả các đơn vị cấp Trung ương trú đóng, hoạt động trên địa bàn thành phố, theo quy định của Chính phủ, Tổng cục Thể dục thể thao và Bộ Nội vụ.

4/ Những quy định của Nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải được các cấp, các ngành tuyên truyền công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ; đến các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức xã hội, các trường học, các tổ dân phố và từng hộ gia đình để mọi tầng lớp nhân dân tự giác tham gia thực hiện.

5/ Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, thu nộp, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được khen thưởng thích đáng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định hình thức khen thưởng. Đối với tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc thì các cấp, các ngành có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định khen thưởng.

6/ Kể từ ngày ban hành chỉ thị này, mọi cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang, công dân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) đều phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ.

7/ Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại về vật chất thì có trách nhiệm phải bồi thường.

Những văn bản trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp, các ngành thành phố về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái với Chỉ thị này đều bãi bỏ. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
Q. CHỦ TỊCH**

**Võ Viết Thanh**